

สหพันธ์ไร้อ้อยร้อง'บิกตุ' โดนจับ/จีฟ่อนปรนความสูงรถบรรทุก

นายปารเมศ โภธารากุล ประธานสหพันธ์ชาวไร้อ้อยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการเปิดหีบในฤดูหีบปี'60/61 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้ยังคงเกิดปัญหาที่สำนักตรวจน้ำหนักรถบรรทุก กรมทางหลวง สนธิกำลังออกตรวจจับรถบรรทุกอ้อยทุกคันที่มีความสูงเกิน 3.60 เมตร และน้ำหนักเกิน 25 ตัน ซึ่งเกรงว่าปัญหาดังกล่าวจะกระทบต่อการปิดหีบอ้อยล่าช้าและจะทำให้ต้นทุนการขนส่งของชาวไร่สูงขึ้น เนื่องจากปริมาณอ้อยฤดูหีบปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณที่อาจสูงได้ถึง 110 ล้านตัน

โดยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ทาง 4 องค์กรชาวไร้อ้อย ได้ไปยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว และก่อนหน้านี้ก็ยื่นหลายที่เพื่อขอให้ผ่อนปรนความสูงของรถบรรทุกอ้อยเป็นไม่เกิน 3.80 เมตร เพราะไม่เช่นนั้นก็จะไม่ทันปิดหีบในช่วงกลางเมษายน 2561 เพราะอ้อยเป็นฤดูกาลหากฝนตกแล้วก็จะเก็บเกี่ยวไม่ได้

นายอำนาจ กลิ่นสอน เลขานุการสหสมาคมชาวไร้อ้อยเขต 11 กล่าวว่า ชาวไร้อ้อยทั่วประเทศกำลังลำบากมาก เพราะเจอด่านของกรมทางหลวงตรวจรถบรรทุกอ้อยจับขังน้ำหนักกรต โดยเฉพาะล่าสุดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่จ.นครสวรรค์ ทำให้ชาวไร่ต้องใช้วิธีจอดรอไม่ยอมตรวจ ซึ่งคงเป็นวิธีเดียวที่ชาวไร่จะทำเพื่อประท้วงได้เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับหนังสือที่

ยื่นยันถึงคำสั่ง พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ผ่อนปรนการบรรทุกอ้อยให้ได้ความสูง 3.80 เมตร เพื่อเป็นเหตุบรรเทาความเดือดร้อนแก่กรมทางหลวงกลับไม่ปฏิบัติตาม

“ปีนี้คาดว่าปริมาณอ้อยเพิ่มสูงมากน่าจะอยู่ที่ 105-110 ล้านตัน ถ้าปิดหีบไม่ทันและส่งผลกระทบมากใครจะรับผิดชอบถึงจุดนั้นจริงชาวไร่จะไม่ยอมแน่” นายอำนาจกล่าว

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทยซูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) กล่าวว่า หลังจากที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เห็นชอบการเปิดหีบอ้อยของประจำฤดูกาลผลิตปี 2560/61 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา มีโรงงานน้ำตาลเปิดหีบอ้อยแล้ว 51 โรงงาน จากจำนวนทั้งหมด 54 โรงงาน ส่วนคุณภาพอ้อยเข้าหีบในช่วงแรก อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ทำให้ผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อย (ยิลด์) ในช่วงแรกของฤดูกาลผลิตปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 81.62 กิโลกรัมต่อตันอ้อย

อย่างไรก็ตาม โรงงานน้ำตาลยังมีความกังวลกับคุณภาพอ้อย โดยพบว่าจากปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น 10.16 ล้านตันนั้นมีอ้อยไฟไหม้สูงถึง 5.73 ล้านตัน ขณะที่อ้อยสดมีเพียง 4.43 ล้านตัน ส่วนราคาอ้อยขั้นต้นในเขต 5 อยู่ที่ 830 บาทต่อตัน ณ ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส.